

Số: 30/TB-UBND

Thanh Tân, ngày 01 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của dân tộc thiểu số năm 2024

Kính gửi: Các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Thanh Tân.

Thực hiện Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14/7/2024 của Tổng Cục Thống kê về ban hành Phương án Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân thông báo Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của dân tộc thiểu số năm 2024 như sau:

Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của dân tộc thiểu số năm 2024. Diễn ra từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 đến ngày 15 tháng 8 năm 2024 trên địa bàn xã.

Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của dân tộc thiểu số và các điều kiện kinh tế - xã hội nhằm phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của dân tộc thiểu số để hệ thống chỉ tiêu, thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2030 làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số.

Sự quan tâm hợp tác của các hộ dân tộc góp phần để cuộc điều tra thành công tốt đẹp.

UBND xã cam kết tất cả những thông tin hộ gia đình cung cấp sẽ được giữ bí mật tuyệt đối theo quy định của pháp luật không sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích nghiên cứu chính sách như đã nêu trên.

Để cuộc điều tra được thành công. Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân mong muốn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các Già làng, Trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng, trong đồng bào dân tộc thiểu số, phối hợp tuyên truyền động viên hộ dân tộc hợp tác cung cấp thông tin để điều tra viên thống kê hoàn thành nhiệm vụ.

Trên đây là thông báo Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của dân tộc thiểu số năm 2024, của Ủy ban nhân dân xã Thanh Tân./.

Nơi nhận:

-Như trên;
-Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**